

Số: /KH-UBND

P. Trương Quang Trọng, ngày tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2023

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-ĐU, ngày 02/01/2023 của Đảng ủy phường Trương Quang Trọng về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác công an năm 2023. UBND phường ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ; kiểm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của phường.

2. Củng cố và xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng, các ban, ngành, hội, đoàn thể trong bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, kỷ cương, an toàn lành mạnh. Kiên quyết làm giảm các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm.

3. Xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, đủ phẩm chất có bản lĩnh chính trị, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo phương châm “*gần dân, sát dân*”, “*bám sát cơ sở*”. Phát huy vai trò, hiệu quả của lực lượng an ninh cơ sở, các tổ chức quần chúng, người có uy tín trong công tác bảo đảm ANTT, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Quán triệt chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, thành phố về bảo đảm an ninh, trật tự.

Trọng tâm là quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 05 năm; Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “*Tăng cường bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch trong tình hình mới*”; Nghị quyết số 51/NQ-BCT, ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về “*Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia*”; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “*Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới*”; Kết luận số 32-KL/TW của Bộ Chính

trị về “*Tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới*”; Nghị quyết 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về “*Chiến lược an ninh mạng quốc gia*”; Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế*”; Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 10/1/2018 của Bộ Chính trị về “*Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới*”; Chỉ thị 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc*”; Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “*Tín dụng đen*”. Gắn kết chặt chẽ giữa công tác bảo đảm an ninh, trật tự với thực hiện mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các chương trình, đề án trọng tâm của thành phố, của phường.

2. Giữ vững thế chủ động trong công tác đảm bảo An ninh chính trị, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh và những nguy cơ gây mất an ninh trên các lĩnh vực, trên toàn địa bàn.

- Nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu “*Diễn biến hoà bình*”, “*Bạo loạn lật đổ*” của các thế lực thù địch, phản động, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, phá hoại; chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện kéo dài, vượt cấp còn tồn đọng, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp từ cơ sở, ngay từ khi mới phát sinh, không để hình thành “*điểm nóng*” về ANTT.

- Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng. Cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ không để các thế lực thù địch và kẻ xấu lôi kéo, mua chuộc, móc nối; bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh xã hội, bảo vệ bí mật Nhà nước nhất là tại các bộ phận thiết yếu, cơ mật.

- Chủ động công tác phối hợp giữa các lực lượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong nhân dân đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị. Thực hiện tốt Nghị định 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Công an, Quân sự trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ Quốc phòng.

3. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội

- Thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, trọng tâm thực hiện Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030.

- Thực hiện nghiêm túc các đợt cao điểm tấn công trấn áp, trấn áp tội phạm trên toàn địa bàn. Làm tốt công tác xử lý ban đầu đối với các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; Tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm giết người, đặc biệt giết người do nguyên nhân xã hội, cướp, cướp giết, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, xâm hại phụ nữ, trẻ em, các đường dây, tổ chức đưa người ra nước ngoài bất hợp pháp, hoạt động đánh bạc, mại dâm; Các đường dây mua bán ma túy hoạt động liên tỉnh, liên huyện, các tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, phối hợp rà soát, thống kê có biện pháp quản lý chặt chẽ số đối tượng nghiện ma túy nặng, đối tượng “ngáo đá”, không để các đối tượng có hành vi nguy hại cho xã hội.

- Chủ động công tác phối hợp, thống nhất giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền trong công tác phát hiện, điều tra, đảm bảo đúng nguyên tắc trong xử lý các vụ án, không để xảy ra oan sai, án sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

- Bộ phận tư pháp và các ban, ngành chức năng liên quan tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW và Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan tư pháp thật sự liêm chính, công tâm, chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, nghiệp vụ, nắm vững chủ chương, chính sách của Đảng đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và cải cách hành chính trên các lĩnh vực, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh.

- Làm tốt công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài; phòng ngừa đấu tranh với hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; tiếp tục thực hiện Đề án về thu thập dữ liệu dân cư và cấp căn cước công dân có gắn chip đảm bảo theo đúng tiến độ đồng thời lập biên bản xóa đăng ký thường trú đối với các trường hợp vắng mặt liên tục tại nơi đăng ký thường trú từ 12 tháng trở lên; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo Nghị định số

96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ. Khai thác, sử dụng đồng bộ, phát huy giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân trong các mặt công tác Công an và kết nối, chia sẻ với các ban, ngành, góp phần xây dựng Chính quyền điện tử, phát triển kinh tế số, xã hội số. Đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn bảo đảm an toàn cháy nổ; tổ chức cứu nạn, cứu hộ kịp thời.

- Triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn 2045. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Nâng cao chất lượng hoạt động Ban ATGT phường kiểm chế và làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Thực hiện Năm An toàn giao thông 2023; trong đó, tập trung xây dựng đô thị văn minh, thân thiện, “*sáng - xanh - sạch - đẹp*”.

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự gắn với các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trọng tâm là Quyết định số 23-QĐTW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của cả hệ thống chính trị; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị số 09-CT/TW và Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTO. Đổi mới công tác xây dựng và nhân rộng hoạt động các mô hình điển hình tiên tiến về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến về ANTT, đồng thời rà soát, đánh giá phân loại, loại bỏ những mô hình không phù hợp, kém hiệu quả. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị*””; củng cố nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa bàn. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác dân vận, tranh thủ người có uy tín làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tuyên truyền âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, nâng cao tinh thần cảnh giác của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia phát hiện, tố giác về tội phạm và vi phạm pháp luật; quản lý, giáo dục cảm hóa người vi

phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư góp phần kiềm chế, làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội. Duy trì và nâng cao chất lượng, đổi mới trong tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8) theo hướng thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

6. Củng cố hệ thống chính trị cơ sở, từng bước kiện toàn lực lượng an ninh cơ sở đảm bảo về số lượng và chất lượng

- Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội. Phát huy vai trò lực lượng Công an phường và có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế; củng cố, xây dựng lực lượng Bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức quần chúng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở.

- Tiếp tục xây dựng Công an phường vững mạnh toàn diện; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA ngày 25/7/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về “*tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới*” để đủ sức giải quyết các vấn đề về ANTT ngay từ đầu và tại cơ sở.

7. Xây dựng lực lượng Công an phường thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Tiếp tục tập trung hoàn thiện tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Công an cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ Công an phường, nhất là đội ngũ chỉ huy đủ uy tín, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*” những điều đảng viên không được làm gắn với việc thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, Cuộc vận động xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; tăng cường rèn luyện “*tự soi, tự sửa*”, coi trọng “*danh dự*”, giữ gìn uy tín của lực lượng Công an Nhân dân.

8. Chú trọng, đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác thông tin tuyên truyền

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến quần chúng nhân dân. Kịp thời, thường xuyên thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để phản bác, đấu tranh chống “*diễn biến hòa bình*”, “*bạo loạn, lật đổ*”, “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*”, chủ động tuyên truyền, định hướng dư luận, phản bác các thông tin sai trái, thù địch, tranh thủ sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân. Tích cực tuyên truyền về kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật

tự, chiến công, thành tích của lực lượng Công an, gương cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật bảo vệ an ninh trật tự.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an phường Trương Quang Trọng

- Chủ trì, phát huy vai trò nòng cốt, nắm chắc tình hình, kịp thời, chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể trong bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, MTTQ Việt Nam phường triển khai các hoạt động phòng ngừa xã hội. Tập trung thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình phối hợp về phòng, chống tội phạm; thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong Nhân dân về phòng, chống tội phạm theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự từ cơ sở.

- Chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các kế hoạch, phương án thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, kiểm chế, giảm các loại tội phạm. Đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm dạng băng nhóm, tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, mua bán người, tín dụng đen.

Tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài; tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ; quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống cháy nổ; tổ chức cứu nạn, cứu hộ kịp thời.

2. Ban chỉ huy Quân sự phường

Đẩy mạnh công tác phối hợp nắm tình hình địa bàn. Thực hiện tốt Nghị định 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Công an, Quân sự, Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ Quốc phòng.

3. Tổ kiểm tra trật tự đô thị

Tham mưu thực hiện có hiệu quả việc chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh, thân thiện, “*sáng - xanh - sạch - đẹp*” và tăng cường duy trì đảm bảo trật tự đô thị. Không để xảy ra tình trạng coi nới, xây dựng nhà trái phép, lấn chiếm hành lang, vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, họp chợ trái phép. Phối hợp với lực lượng chức năng của phường duy trì kiểm tra, xử lý vi phạm về TTATGT, TTĐT; tập trung xử lý kiên quyết, nghiêm minh đối với các trường hợp dừng, đỗ xe ô tô trái quy định.

4. MTTQ và các đoàn thể

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên và quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đặc biệt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Gắn kết chặt chẽ công tác phối hợp đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở với các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các văn bản quy phạm pháp luật về ANTT để quần chúng nhân dân nâng cao hiểu biết về pháp luật, phổ biến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, các vụ án điển nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, gương sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2023 của UBND phường Trương Quang Trọng. Yêu cầu các đơn vị, MTTQ và các đoàn thể triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND thành phố;
- Công an thành phố;
- TT ĐU, HĐND phường;
- MTTQ và các đoàn thể phường;
- Các cơ quan thuộc UBND phường;
- Lưu: VT, CA.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Tôn Hoài Vũ